

ข่าวผู้ถือหุ้น

ฉบับสื่อมวลชนประจำวัน
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2431 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ราคา 5 บาท

รับลงทะเบียน
และโฆษณาทุกชนิด
สนใจลงทะเบียนติดต่อ โทร. (02) 555-0923
E-mail : contact@thaicorporatenews.com | www.ThaiCorporateNews.com



ก.ล.ต. เตรียมส่งเสริมความรู้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้ผ่านการอบรม ESG เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร และผู้จัดการกองทุน เพื่อให้บุคลากรในตลาดทุนมีความรู้ด้าน ESG เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า แนวคิดการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล Environmental, Social and Governance (ESG) ของธุรกิจ เป็นการส่งเสริมในเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ซึ่งปัจจุบันตลาดทุนทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ก.ล.ต. จึงส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนเรื่อง ESG ในตลาดทุนไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง* ในฐานะผู้ให้บริการการลงทุน ซึ่งบุคลากรในตลาดทุนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ในหลักการของ ESG เพื่อนำไปประกอบการให้บริการแนะนำการลงทุน วิเคราะห์การลงทุน รวมถึงตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนสำหรับผู้ลงทุน นอกจากนี้ การจัดทำบทวิเคราะห์โดยครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่ออายุความเห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยกำหนดเพิ่มเติมให้การอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ ESG เป็นภาคบังคับ สำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร และผู้จัดการกองทุนที่ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลงในสิ้นปี 2564 เป็นต้นไป

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=667 ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail aurawan@sec.or.th จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : *ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้บริการ อนุพันธ์ซื้อขายหลักทรัพย์ คำหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม จัดการกองทุนส่วนบุคคล ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

สอบถามขั้นตอนการลงทะเบียน นสพ. ข่าวผู้ถือหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงทะเบียน

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา
02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่
www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์กำกับดูแลการออกเสนอขาย โทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (real estate-backed ICO) และทรัพย์สินต่างๆ (asset-backed ICO) เพื่อรองรับการระดมทุนรูปแบบใหม่ๆ และคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

ปัจจุบันมีเอกชนหลายรายสนใจนำทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รูปภาพ วัฒนธรรม บัญชีลูกหนี้ หลักทรัพย์ เป็นต้น มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัลและออกเสนอขายต่อประชาชน (tokenization) โดยหากเป็นการออกเสนอขาย asset-backed ICO เพื่อการระดมทุนที่มีลักษณะ (substance) คล้ายกับหลักทรัพย์ เช่น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน (DR) ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะกำกับดูแลภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ สำหรับประเทศไทยนั้น หากโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายมีลักษณะเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ เช่น REIT หุ้นกู้ securitization หรือ DR แม้จะออกในรูปแบบดิจิทัล ก็จะเป็นหลักทรัพย์และต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่ถือเป็นโทเคนดิจิทัลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล)

อย่างไรก็ดี หากโทเคนดิจิทัลที่ออกเสนอขายไม่เข้าลักษณะของหลักทรัพย์ ก็จะถูกกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับการออกเสนอขาย asset-backed ICO ถึงสิทธิหรือความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัล หากพิจารณาสิทธิตามกฎหมายแล้ว

การนำทรัพย์สินมาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัลนั้น ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล (issuer) เท่านั้น โดยไม่ได้มีกฎหมายพื้นฐานรับรองกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของบนทรัพย์สินที่นำมาอ้างอิงหรือแปลงเป็นโทเคนดิจิทัลแต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในกฎเกณฑ์และการกำกับดูแล (regulatory arbitrage) ระหว่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และเพื่อให้มีการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการรักษาสีของมูลค่าของเงินอย่างเป็นธรรม ภายใต้กฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์การลงทุน ก.ล.ต. จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกเสนอขาย real estate-backed ICO และ asset-backed ICO อื่นๆ ให้เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์การออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อสนับสนุนการระดมทุนด้วยเทคโนโลยี และในขณะเดียวกันก็มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มี ICO รายใดที่ได้รับอนุญาตให้ออกเสนอขายจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน “SEC Check First” นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสอบถามหรือต้องการแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน หรือ complain@sec.or.th เพื่อการตรวจสอบต่อไป

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamnil.co.th Website : www.dsl.co.th





บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด อาคารสารสิน เลขที่ 14 ถนนสุรศักดิ์ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และผลการดำเนินงานในปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 เลือกตั้งและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือประชุมผ่านเว็บ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมและลงคะแนนในที่ประชุมในนามของท่าน โปรดกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาและส่งให้ประธานที่ประชุมก่อนที่จะเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทาเคชิ โอกะ
ประธานกรรมการบริษัท



บริษัทโซลเวนท์โซลาร์ จำกัด

เลขที่ 25 อาคารเค.เอส. ชั้นที่ 5 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

30 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563
เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 25 อาคาร เค.เอส. ชั้นที่ 5 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการแจ้งกรรมการออก
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวฐานิตา ศรีพงษ์
กรรมการ



บริษัท เมค มี แมงโก จำกัด
MAKE ME MANGO Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่ อาคารโมเดิร์นทิวลิป เลขที่ 93 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นครปฐม 11120
Tel. 081-714-8999 E-mail : makememango@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010556009438

ประกาศตบทุน

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมค มี แมงโก จำกัด ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ให้ลดทุนของบริษัท จากเดิม 5 ล้านบาท (20,000,000) แบ่งออกเป็น สองส่วนเป็น (200,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100) ลงมาคงเหลือ สิบหมื่นบาท 16,000,000 แบ่งออกเป็น หนึ่งในแสนหกหมื่นหุ้น (160,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)

ฉะนั้น หากผู้ใดจะซื้อคืนการลดทุนนี้ ก็ให้ซื้อคืนค่าหุ้นต่อบริษัท ณ สำนักงานเลขที่ 93 อาคาร โมเดิร์นทิวลิป เลขที่ 93 หมู่ที่ 4 ต.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นครปฐม 11120 ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

(นางสาวพลอยโพธิ์น ทรัพย์เจริญทรัพย์)
กรรมการบริษัท



เพื่อชีวิต เพื่อชุมชน
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004



วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท กลุ่ม 79 จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 127-129 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปองพล สะสมทรัพย์)
กรรมการ